



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

6 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. วิจัยฟ้าทะลายโจรไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโควิดไม่มีอาการ/มีอาการน้อย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, thaipbs, pptv)

- สวรส.เผยผลวิจัยประสิทธิภาพการใช้ฟ้าทะลายโจร ไม่สามารถลดอัตราการเกิดปอดอักเสบหรือลดอาการและลดปริมาณเชื้อไวรัสได้ การได้รับยาฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 5 วัน จะเกิดผลแทรกซ้อนต่อการทำงานของตับ ซึ่งเป็นผลวิจัยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถนำไปอ้างอิงและเป็นข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้ต่อไป ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้จ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ/มีอาการน้อย

2.ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดติดโควิดเสี่ยงตายมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์อัปเดตเรื่องโควิด 19 ผลการศึกษาของออสเตรเลียพบคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากติดโควิดเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น 1.7 เท่า นอกจากนี้ สายพันธุ์ Omicron มีสมรรถนะในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว หากไม่ป้องกันควบคุมให้ดี แม้ไทยตอนนี้เป็นขาลง แต่บทเรียนระลอกล่าสุดชี้ให้เห็นว่าปะทุขึ้นมาจากรื่องพฤติกรรมป้องกันตัว มาตรการควบคุมป้องกันโรคและการนำไปปฏิบัติที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง มี.ค.-เม.ย.



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

พัฒนา รพ.ทันตกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารว่าได้มีการติดตามงานโครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย สธ. สปสช. มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อให้บริการฟันเทียมและรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ซึ่งพบว่ายังให้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการเข้าถึงบริการของประชาชนยังมีปัญหาอยู่ สธ.จึงเร่งออกนโยบายพัฒนา รพ.ทันตกรรม ให้มีทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., hfocus, thejournalistclub, thaipbs, thebetter, topnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2566 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-25 มีผู้ป่วยสะสม 27,377 ราย อัตราป่วยคิดเป็น 41.37 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 23 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าถึง 3 เท่า และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้เสียชีวิตสะสมพบทั้งกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ความเชื่อที่ว่าเมื่อเคยป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วหากป่วยซ้ำอาการจะไม่รุนแรง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากเชื้อไวรัสเด็งกีมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ซึ่งแต่ละปีสายพันธุ์ที่ระบาดอาจแตกต่างกัน

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ กล่าวว่า กรม คร. ได้เพิ่มกลยุทธ์เพื่อควบคุมจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศ เน้นการรณรงค์ป้องกันก่อนเกิดโรคเพื่อเปลี่ยนความคิดคนไทยให้รู้เท่าทันภัยร้ายของไข้เลือดออก รวมถึงพนักก่าลัง อสม.-อปท. ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนที่เป็นกลุ่มป่วยสูงสุด พร้อมขอให้ยึดหลัก 3 เก็บป้องกัน 3 โรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ บทความพิเศษ

- สังคมไทยเคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงอย่างโรคโควิด19 และผ่านพ้นมาได้ เพราะความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยมี อสม.เป็นพลังสำคัญในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชน การร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนในการสกัดกั้น ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะเป็นหัวใจสำคัญในการพิชิตยุงลาย และจะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งของสังคมไทยที่จะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง กรณีพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรเพิ่มมากขึ้นในช่วงมิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ แต่ส่วนใหญ่จะหายได้เอง และอาการไม่รุนแรง แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนหนึ่งผู้ที่ติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศไทยขออย่าประมาท โดยเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีก็ให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และให้สังเกตผู้ที่มีอาการเป็นตุ่มก็ให้หลีกเลี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, topnews)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเร่งประชาสัมพันธ์หลักปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง พร้อมแนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง หากเคยใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าหรือผู้ป่วยฝีดาษวานร ให้สังเกตอาการจนครบ 21 วัน รวมถึงหากมีอาการของโรค คือ มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ต่อม้ำเหลืองโต ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ไอ หรือปวดหลังร่วมด้วย ให้รีบเข้ารับการตรวจที่สถานบริการสุขภาพ หรือรพ. โดยแจ้งอาการและประวัติเสี่ยงทันที</p>	
<p>ความหวานแทนน้ำตาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., hfocus, js100, TNN, changmainews, mcot, ch7, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีองค์การอนามัยโลก (WHO) เตรียมประกาศให้ความหวานแทนน้ำตาล “แอสปาแตม (Aspartame)” เป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็งว่า ตามข้อเท็จจริงน้ำตาลถือเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีการผลิตขึ้นหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและกรรมวิธีที่ผลิต ซึ่งทั้งน้ำตาลธรรมชาติ หรือน้ำตาลเทียม ควรกินในปริมาณที่เหมาะสม หากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ แนะนำควรเลือกกินน้ำตาลจากธรรมชาติหรือน้ำตาลจากผลไม้สด เพราะมีประโยชน์และให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย และควรออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p>	-
<p>ติดตามงานก่อสร้างอาคาร รพ.ทุกจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., hfocus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย เตรียมส่งนายช่างลงไปประจำทุกจังหวัดและเขตสุขภาพ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร รพ. ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ลดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน เริ่มปีงบประมาณหน้าตั้งแต่ 1 ต.ค.66</p>	
<p>การเมืองกับสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวท.)</p> <p>- พลจ.อ.อมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้ติดตามสถานการณ์ความเครียดของประชาชนอันเนื่องมาจากทางการเมือง พบว่าขยับตัวสูงขึ้น แต่เชื่อว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนจะเข้าสู่ความลงตัว หากประชาชนยังคงหมกมุ่น ไม่เปิดใจรับความคิดเห็นจากผู้อื่น หรือนำความปรารถนาของตนเองเป็นที่ตั้ง จะกลายเป็นความโกรธ ขุนเคืองนำไปสู่ความขัดแย้ง กรมสุขภาพจิตแนะนำให้ต้องมีสติในการควบคุมอารมณ์ ไปจนถึงการหยุดรับข่าวสารโดยตรงก่อน เพื่อพักใจออกจากเรื่องวุ่นวาย และควรหันหน้าปรึกษาคนรอบข้างที่เป็นผู้ฟังที่ดีไว้วางใจได้ จะมีส่วนนำไปสู่ความสงบลงได้</p>	
<p>สร้างการรับรู้การประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยกรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ และประชาสัมพันธ์บริการทดสอบความชำนาญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
<p>โรคมะเร็งรังไข่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, tnn, newtv)</p> <p>- นพ.วีรุฑิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งปอดมดลูกและมะเร็งมดลูก พบได้ในสตรีทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน มีบุตรยาก มีภาวะการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง มักตรวจพบเจอเมื่อโรคเข้าสู่ระยะลุกลาม พบสถิติคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรังไข่รายใหม่ ปีละประมาณ 2,900 ราย ดังนั้นควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี</p>	
<p>ตรวจสอบฟิลเลอร์ก่อนใช้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. แนะนำผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ (Filler) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง โดยการเติมเต็มหรือลดเลือนริ้วรอยและร่องลึกบนใบหน้า เลือก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยตรวจสอบเลขทะเบียนหรือถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้ ก่อนรับบริการ เพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>รณรงค์ตรวจเอชไอวี Normalize HIV Testing สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า - นพ.ชเรศ กรีษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรม คร. ขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี ภายใต้แนวคิด “Normalize HIV Testing : ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจเอชไอวี ให้เป็นเรื่องปกติ” ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ทั้งด้านการป้องกันและการดูแลรักษา</p>	
<p>กฤษฎีกา มอบอำนาจ สปสช. จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, thecoverage, hfocus, isranews) - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. พิจารณาเห็นชอบความคืบหน้าการจัดทำข้อตกลงและการตรา พรฎ.ตามมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และมีมติอนุมัติในหลักการ ร่าง พรฎ. 4 ฉบับ ในสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่งสำนักงาน คกก.กฤษฎีกา ตรวจสอบ ซึ่งภายหลังบอร์ด สปสช. ได้พิจารณาเพิ่มความครอบคลุมผู้ที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองอีก 6 กลุ่ม โดยในระหว่างนี้ สปสช. จะทำจัดทำร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อกำหนดการเบิกจ่ายสำหรับบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครอบคลุมคนไทยทุกคน และเสนอให้ รพ.ว.สธ. ลงนามต่อไป</p>	
<p>กินเห็ดพิษเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, thebangkoktimes) - นพ.ปฐมพงศ์ ปูร์โป่ง นพ.สจจ.อำนาจเจริญ เผย ขณะนี้ จ.อำนาจเจริญ มีรายงานพบผู้ป่วยสงสัยจากการรับประทานเห็ดพิษ (เห็ดทะลอก) มีอาการท้องร่วงจำนวนมาก และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย พร้อมแนะนำการกินเห็ดว่าไม่น่าเห็ดป่าที่ไม่เคยรับประทานมาปรุงเป็นอาหาร ห้ามรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และต้องทำให้สุก การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ดื่มน้ำอุ่นผสมเกลือแล้วล้วงคอให้อาเจียนมากที่สุด หลังจากนั้นให้กินผงถ่านบดละเอียดแล้วรับนำผู้ป่วยส่ง รพ.</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ NBT - รพ.ราชวิถี ชี้แจงแชร์ข้อมูลอาการกรดไหลย้อนเกิดจากตับอ่อนแอ เป็นข้อมูลเท็จ อาการตับอ่อนแอไม่มีความสัมพันธ์ทางทฤษฎีหรือผลการศึกษาใดที่อธิบายความสัมพันธ์กับโรคกรดไหลย้อนหรืออาการกรดไหลย้อน</p>	
<p>ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ก.พ.จะนำเรื่องที่ได้หารือกับ สธ. เมื่อ 20 มิ.ย.66 เข้าเสนอต่อที่ประชุม ครม. ในวันที่ (5 ก.ค.) หากไม่ทันคาดว่าเป็นสัปดาห์หน้า เพื่อเร่งให้เกิดการทำงานแก้ไขปัญหาย่างเป็นรูปธรรมใน 30 วัน ส่วนเรื่องความก้าวหน้าในการทำงานของวิชาชีพพยาบาลที่ขึ้นตำแหน่งเป็นชำนาญการพิเศษได้ยาก สธ.จะเร่งผลักดันไปยัง ก.พ.ต่อไป รวมถึงต้องศึกษาแนวคิดการจัดตั้งคกก.บุคลากรด้านสาธารณสุข เหมือน สำนักงาน คกก.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงาน คกก.ข้าราชการตำรวจ ซึ่งบุคลากรของ สธ.มีหลายสาขาจะต้องดูทั้งระบบ เรื่องจำนวนสายวิชาชีพ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และภาระงาน สื่อที่นำเสนอ : เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล - แชร์โพสต์ประกาศของ รพ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ระบุ เนื่องด้วยขณะนี้ รพ.ชนแดน มีจำนวนแพทย์ลดลง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด รับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ - อุบัติเหตุและผู้ป่วยคลอดเท่านั้น เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 พร้อมแสดงความเห็นว่า ผู้บริหารต้องหนักแน่นปกป้องคนทำงาน ไม่ใช่เจอคนร้องเรียนแล้วรีบขอโทษทันที หากไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ save บุคลากร ก็จะไม่ save ประชาชนอีกต่อไป สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark - แชร์ไลน์ข้อความแพทย์โดนคนไข้ร้องเรียนเพราะรอตรวจนาน พร้อมแสดงความเห็นว่า HA, RM และผบห.มีไว้ทำอะไร สิ่งที่ควรทำคือไปชี้แจงกับคนไข้ แล้วโยนข้อร้องเรียนต่างๆ ทั้งขยะไป แต่ชีวิตจริงกลับเอามาส่งให้แพทย์เพื่อบั่นทอนกำลังใจ สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป, เว็บไซต์ ผจก. - จากกรณีพยาบาล รพ.เดชอุดม โปสต์ภาพขณะตั้งครรภ์ 8 เดือน ต้องขึ้นเวร 17 โอทีว่า ทางผู้บริหารรับทราบแล้ว และแก้ไขโดยให้ขึ้นเวรเข้าเท่านั้น</p>	